

DANH SÁCH

HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG TỈNH VĨNH LONG
NIÊN HỌC 2016 - 2017

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ	Trình độ học vấn		Hoàn cảnh gia đình	Số tiền hỗ trợ (VND)	Số tiền thực nhận	Ký nhận
		Nam	Nữ		Lớp	Trường				
1	Đặng Minh Tiên	2002		Xã Thới Hoà, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long	7	Trường cấp 2 - 3 Hòa Bình	Mồ côi cha, hoàn cảnh khó khăn, học kém. Trẻ bị cha bỏ từ khi trong bụng mẹ, hiện sống với mẹ trong căn nhà nhỏ cất theo quyết định 167, bản thân mẹ bị bệnh thần kinh nặng và có người cậu bị bệnh thần kinh đặc biệt nặng, thu nhập gia đình trẻ chủ yếu từ tiền trợ cấp BHYT hàng tháng của 2 mẹ con và cạo hạt điều. Trẻ đang học lớp 6 (ở lại 2 năm).	800,000		
2	Trần Thị Huỳnh Như	2003		Xã Thuận An - Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long	6	Trường THCS Thuận An	Trẻ nhiễm HIV, mồ côi. Cha mất năm (2010) lúc bé 7 tuổi, mẹ mất lúc bé 10 tháng tuổi Chỗ ở đã xuống cấp toàn bộ vách lá đã cũ không đảm bảo chống lại điều kiện thời tiết. Bé được bà nội chăm sóc nhưng hạn chế bởi bà phải đã lớn tuổi và hay bệnh. Bé có biểu hiện và triệu chứng bất thường về sức khỏe khi vào lớp hay nóng sốt, mệt mỏi, sổ mũi, tri nhớ hơi kém đôi lúc hay quên. Bé ít đi khám những lúc bệnh bà hay mua thuốc ngoài tiệm thuốc tây cho trẻ uống.	800,000		
3	Nghiêm Xuân Kiều Trang	2005		ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long.	6	Trường THCS Nguyễn Khuyến	Trẻ nhiễm HIV, Hoàn cảnh khó khăn. Trẻ chưa biết về căn bệnh của mình nhưng vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày . Trẻ đi học mỗi ngày nhưng khả năng tiếp thu bài kém do thần kinh của trẻ yếu. Cơ thể trẻ gầy và thấp so với độ tuổi .Gặp người lạ thì ít nói nhút nhát. Thu nhập của gia đình không ổn định: ba thì bệnh viêm giác mạc không nhìn thấy , mẹ thì làm thuê và mua bán nhỏ. 5 thành viên trong gia đình phải ở trong căn nhà trọ rộng khoảng 15m2 , 3 chị em đều đi học. Gia đình gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế nên không mua Bảo Hiểm Y Tế cho trẻ.	800,000		

4	Nguyễn Trọng Nhân	2007		ấp Phú Thuận 2, xã Đông Phú	3	Trường Tiểu học Đông Phú B	<p>Mồ côi, hộ nghèo. Trẻ bị cha bỏ rơi lúc Mẹ mang bầu, sau khi sanh được 4 tháng thì mẹ bỏ đi để trẻ ở với Bà Ngoại. Hiện tại bé bị bướu mạch máu ở phía sau tai trái và đang điều trị ở BV Nhi Đồng 1 TPHCM. Trẻ đang học lớp 2, đã đi học trễ một năm và từng ở lại lớp 1 năm. Đối với việc học, trẻ cảm thấy trí nhớ của mình không tốt, khả năng tiếp thu bài học còn hạn chế (trẻ được nhà trường cho học kèm thêm lớp 1 vào buổi chiều để rèn kiến thức thêm cho trẻ). Về hoàn cảnh sống của trẻ: Gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập chính chi dựa vào tiền lột com nhân của bà Ngoại (khoảng 10.000đ/ngày), không có thu nhập nào khác vì Bà đã già yếu không có sức lao động. Về dinh dưỡng: Trẻ thiếu dinh dưỡng, ăn uống thiếu thốn (không có thịt, trứng, sữa...) Trẻ không có nước sạch sử dụng...</p>	600,000	Toàn
5	Nguyễn Hoàng Phú	2004		ấp 7 – xã Hòa Hiệp – huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long.	7	Trường THCS Hòa Lộc	<p>Trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Do cha mẹ có mâu thuẫn, người cha nhất vợ trong nhà trợ rồi đốt, người vợ chết cháy và người chồng tự sát theo. Hiện trẻ đang sống với ông bà ngoại, các cậu, dì và các anh chị em họ tại Hòa Hiệp - Tam Bình - Vĩnh Long. Người chăm sóc chính của trẻ là bà ngoại. Gia đình trẻ thuộc hộ cận nghèo, không có ruộng vườn, sống nhờ vào tiền của dì và cậu đi làm công nhân gửi về cho ông bà ngoại nuôi trẻ và 4 trẻ khác là con của dì cùng cùng lứa tuổi với trẻ. Do gia đình có nhiều trẻ nhỏ cùng sống nên trẻ không được chăm sóc tốt. Trẻ được hưởng trợ cấp trẻ mồ côi, với mức hưởng là 180.000đ/ tháng và được cấp thẻ BHYT. Trẻ được đi học, hiện đang học lớp 5, nhưng có nguy cơ bỏ học do trẻ không thích đi học, một phần do ảnh hưởng từ bà ngoại của trẻ, bà ngoại cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên kêu trẻ thôi học.</p>	800,000	Kim Hông
6	Nguyễn Ngọc Gia Hân	2008		179/14 Khóm 2, Thị trấn Long hồ, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long	2	Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ	<p>Trẻ nhiễm HIV. Trẻ ở nhà thuê, Trẻ không chơi với bạn cùng tuổi, chỉ chơi với anh chị lớn hơn, cần sự quan tâm, giúp đỡ. Ít nói, khuôn mặt buồn, rụt rè, nhút nhát. Trẻ ở nhà thuê, không có tạm trú, nhà thấp, chật chội</p>	600,000	Pho

7	Trần Như Huỳnh	2008	Hiếu Ân - Hiếu Nghĩa - Vũng Liêm - Vĩnh Long	1	Trường Đỗ Quang Mười	<p>Trẻ nhiễm HIV, mô côai mẹ lúc 3 tuổi, thân hình gầy ốm so với các bạn cùng tuổi((BMI = 11,46) đang học lớp 1(2 năm). Mẹ mất do bệnh AIDS, cha đi làm thuê ở xa, bé sống cùng ông bà nội, chú thêm và 2 người anh con bác(anh 11 tuổi và anh 5 tuổi). Bị mọi người kỳ thị(từ trong gia đình đến mọi người trong xã và trong trường học) Mỗi tháng Bà nội cùng bé lên Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Tỉnh Vĩnh Long để khám và lấy thuốc điều trị. Hiện tại gia đình chưa cho trẻ biết về tình trạng bệnh của mình.</p>	600,000	Hoàng
8	Nguyễn Thị Thanh Duyên	2006	Tổ 2 - An Khánh	5	Trường tiểu học Tân An Thạnh A	<p>Trẻ mồ côi mẹ, cha lấy vợ khác, hiện trẻ sống cùng ông bà nội và chú út. Ông nội và chú út đi mua cây, sau đó đưa thành củi đem về cho bà nội bán, công việc rất khó khăn và vất vả. Trong khi đó bà bị bệnh tai biến, càng khó khăn hơn khi phải lo cho bé Duyên ăn học. Căn nhà mà gia đình đang ở đang xuống cấp nghiêm trọng, công dụng ngôi nhà của gia đình không còn là nơi để nghỉ ngơi, ngủ nghỉ nữa mà chỉ là chỗ để nấu ăn và đồ đạc mà thôi. Gia đình phải sống nhờ vào nơi để đãi tiệc của Mieu Quan Tổng Chấn. Vấn đề thể chất trẻ gây gò so với các bạn cùng lứa, vì do gia đình khó khăn nên không thể cung cấp đầy đủ cũng như chất cho sự phát triển của trẻ.</p>	600,000	Phong
9	Võ Thái Bảo Trâm	2003	Phú Quới - Long Hồ	8	Trường THCS - THPT Phú Quới	<p>Bé Võ Thái Bảo Trâm mồ côi cả cha lẫn mẹ, mẹ bỏ đi khi bé mới mấy tháng tuổi, khi bé được 7 tuổi ba bé mất. Mẹ bé bị nhiễm HIV lây qua cho ba bé và sanh bé ra bé bị lây nhiễm, hiện tại bé sống với bà nội và chú thím út. Bà hay bệnh và đau yếu nhà thu nhập chủ yếu dựa vào 2 công ruộng cho thuê gi không làm nổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chủ thím làm ở công ty thu nhập đủ để lo cho gia đình chủ, bé gây hơn so với độ tuổi, ăn ngày 2 bữa nhưng rất thiếu chất, bé học rất giỏi nhiều năm luôn là học sinh tiến tiến và giỏi. Hiện tại nhu cầu cần thiết nhất của trẻ là được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và được vui chơi lành mạnh như bao trẻ khác vì có đôi lúc bé cũng bị bạn bè trêu chọc xa lánh. Gia đình cháu rất thục nộ cạn nge, gia đình 03 người sống trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp. Cha mẹ chia tay, cháu không được cha cấp dưỡng, mẹ đi làm xa, cháu ở nhà với ông bà ngoại, dì và anh. Thu nhập của gia đình là: mỗi ngày bà ngoại bán vé số trung bình được 70.000đ, ông ngoại cao cá để làm thức ăn hàng ngày, nếu có dư thì bán để mua gạo, thực phẩm khác. Thỉnh thoảng mẹ cháu cũng về thăm và cho vài trăm ngàn.</p>	800,000	Thh
10	Nguyễn Thành Đạt	2009	Long Khánh - Long Mỹ - Mang Thít	2	Trường Trung học Long Mỹ	<p>Nhà ở của gia đình là nhà tạm được hàng xóm cho đất cát tạm, không có giấy tờ, nhà ở không an toàn nhà ở cạnh sông Long Hồ,</p>	600,000	Loan

11	Nguyễn Văn Chấn	2006	Thành Nghĩa, Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long.	5	Trường tiểu học Thành Lợi B	<p>Cha mẹ và Chấn đều dương tính H (Mẹ mất năm 2010, cha mất năm 2014, Chấn sống với ông nội, ông nội bị khuyết tật một chân (cụt chân). Chấn có thể trạng rất yếu so với độ tuổi, không có sức khỏe. Chấn đang đi học lớp 4, hàng ngày sau khi đi học về Chấn cùng ông Nội đi bán vé số, có ngày đi bán vé số đến 22 giờ. Hàng tháng Chấn được ông nội đưa đi lãnh thuốc điều trị H, ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long về uống đều đặn hàng ngày. Chấn chưa biết được bệnh của mình. Hiện Chấn chưa có thẻ BHYT (Hiện địa phương đang làm hồ sơ cho trẻ hưởng chế độ Bảo trợ xã hội cho trẻ mồ côi). Ông nội và Chấn ở nhà thuê, nhà thuê cũng đảm bảo an toàn cho hai ông cháu. Chấn không có góc học tập riêng.</p>	600,000		
12	Phan Phú Hào	2006	ấp Đông Thạnh C, xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long	5	Trường tiểu học Đông Thạnh C	<p>Trẻ nhiễm H từ trong bụng mẹ, cha chết, mẹ lập gia đình mới, ở bên chồng, bé sống cùng ông bà ngoại, cậu út và em gái con của cậu út, bé gầy, vóc người nhỏ hơn các bạn cùng tuổi, nhà ngoại của bé nhỏ thấp, không có nhà vệ sinh trong nhà, chỗ ngủ của bé cùng bà ngoại không kín, sát đường đi gần mé sông, bé được bà ngoại chăm sóc tuy nhiên bà còn phải phụ ông ngoại đưa đồ và còn phải chăm sóc em gái con cậu, bé ăn ít, và tự đi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ, bé học lớp 4 tiếp thu kém cũng ít tham gia hoạt động cùng các bạn vì sức khỏe kém, bé không bị kỳ thị ở trường nhưng bị kỳ thị ở xóm, bé được nhận thuốc uống hàng tháng ở bệnh viện nhi đồng I TP HCM. Điện, nước sinh hoạt phải cầu nhờ nhà ông bà ngoại nên chi phí rất cao.</p>	600,000		
13	Thái Hà My	2009	Áp Tân Yên , xã Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long	2	Trường tiểu học Tân Thành	<p>Trẻ mồ côi mẹ vì H khi trẻ lên 5 tuổi. Bà trẻ lấy vợ mới và có 2 người con riêng, anh trai của trẻ mắc phải hội chứng Down, hiện đang sống với ông bà nội ở Trà Vinh. Trẻ hiện đang sống cùng bà ngoại, các cậu, dì và các anh chị em họ tại Bình Chánh. Người chăm sóc chính của trẻ là bà ngoại. Trẻ không đi học, không có BHYT.</p>	600,000		

14	Nguyễn Quang Thăng	2005	240/8A, đường 14/9, khóm 5, thành phố Vĩnh Long	4	Trưởng tiểu học Nguyễn Chí Thanh	Gia đình thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mất, mẹ bỏ đi từ lúc Thăng mới được 01 tuổi. Thăng ở chung với bà cô của cha (Thăng gọi là bà Nội) và ông nội, chồng thứ 2 của bà nội. gia đình Ông bà nội ruột của Thăng ở phường 2 thuộc hộ nghèo nên không cư mang Thăng được. Gia đình ông bà ngoại ở vùng Tàu không nhìn nhận Thăng. Hàng ngày Bà nội Thăng đi làm thuê việc nhà cho hàng xóm (01-02 ngày/tuần) được 50.000 đ ngày, ông nội đi làm hồ được 120.000đ/ ngày, nhưng ông nội do tuổi cao, sức khỏe yếu nên công việc làm cũng không thường xuyên. Mọi sinh hoạt hằng ngày dựa vào tiền đi làm thuê của ông bà nội và người con riêng của Bà nội. Thăng do không có hộ khẩu, nên không được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội cho người bị nhiễm H và cũng không có giấy chứng từ của cha nên cũng không được hưởng trợ cấp xã hội dành cho trẻ mồ côi. BHYT của Thăng đã hết hạn từ năm 2014 đến nay chưa có tiền mua lại.	600,000	loan
15	Dương Quốc Cường	2007	78D, tổ 8, Tân Quới Đông, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long	4	Trưởng Tiểu học Nguyễn Hữu Quân	Trẻ nhiễm H, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà nội tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn.	600,000	Bé
16	Huyền Thị Tuyết Trinh	2008	xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long	2	Trưởng Tiểu học Phước Hậu	Trẻ nhiễm H, cha mất, mẹ không có nghề nghiệp ổn định, không có nhà ở phải ở đậu nhà bà ngoại	600,000	trình
17	Lê Tuấn Kiệt	2006	20/11, Trần phú, phường 4, TP Vĩnh Long	5	Trưởng Trung học Trần Quốc Toàn	Bé Lê Tuấn Kiệt sinh năm 2006 ngụ phường 4 TPVL, cha mẹ và Kiệt đều dương tính H (cha Kiệt bị bệnh H bằng con đường tiêm chích ma túy), cha mẹ và Kiệt thể trạng rất gầy yếu so với độ tuổi, không có sức khỏe. cha mẹ và Kiệt hàng tháng lãnh thuốc điều trị H	600,000	Hoài Trần Tuấn Kiệt
18	Phạm Hoàng Đạt	2002	ấp Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình, Vĩnh Long	7	Trưởng Mỹ Thạnh Trung	Trẻ nhiễm H, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà nội (làm ruộng)	800,000	Mét nguyên thị mét
19	Trần Minh Thành	2004	ấp Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	7	Trưởng THCS Thị Trán Long Hồ	Trẻ nhiễm H, cha mất, trẻ sống với mẹ, mẹ làm thuê, gia đình khó khăn.	800,000	Nhanh Ngô Thanh Nhanh
20	Trần Minh Phú	2002	ấp Phước Thọ, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	9	Trưởng THCS Thị Trán Long Hồ	Trẻ nhiễm H, cha mất, trẻ sống với mẹ, mẹ làm thuê, gia đình khó khăn.	800,000	Nhanh Ngô Thanh Nhanh

21	Nguyễn Thị Hương Lan		2001	ấp Hòa Mỹ 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	10	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha bị đau khớp nặng không đi làm được, mẹ đi bưng gạch mức thu nhập bấp bênh khoảng 2.000.000đ/tháng	1,000,000	
22	Nguyễn Hoàng Tuấn	2000		ấp Cái Cạn 2, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	11	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha mẹ ly hôn, mẹ bị u xơ và đi làm thuê xa sống nhờ bà ngoại, thu nhập khoảng 1.800.000đ/tháng	1,000,000	
23	Lê Thị Kim Quyên		2001	ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	10	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha đi làm thuê, mẹ bị suy thận nặng, thu nhập khoảng 2.200.000đ/tháng	1,000,000	
24	Huỳnh Trọng Đại	2001		ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	10	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha bị bệnh không làm được công việc nặng, mẹ làm bưng gạch nuôi cả gia đình. Thu nhập khoảng 1.900.000đ/tháng	1,000,000	
25	Cao Thị Kim Phượng		2000	ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	11	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha bị cảm, điếc, đau khớp không đi làm được, mẹ làm thuê thu nhập khoảng 2.000.000đ/tháng	1,000,000	
26	Trà Yến Hương		1998	ấp Cái Cạn 1, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	12	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha phụ hồ ở xa, mẹ bưng gạch mưu sinh nhưng sức khỏe yếu nên ngày làm ngày không. Thu nhập khoảng 2.100.000đ/tháng	1,000,000	
27	Lê Thanh Tuấn	2000		ấp Mỹ Thanh, Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	11	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha, mẹ làm thuê ở xa. Sống nhờ bà ngoại bán rau ngoài chợ. Thu nhập khoảng 1.900.000đ/tháng	1,000,000	
28	Võ Huỳnh Long	2000		Cái Cạn 2, xã Mỹ Phước	10	Trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm	Mồ côi mẹ, Cha đi làm mưu sinh xa phải sống nhờ vào chú. Thu nhập khoảng 2.000.000đ/tháng	1,000,000	
29	Nguyễn Thanh Tùng	1999		ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	12	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha đi làm thuê, mẹ đau khớp và cao huyết áp nên không đi làm được. Thu nhập khoảng 2.300.000đ/tháng	1,000,000	

30	Châu Phước Tài	1999	áp Cái Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long	12	THCS-THPT Mỹ Phước	Cha bị viêm xoang, chạy xe ôm thu nhập bấp bênh. Mẹ sức khỏe yếu không làm được công việc. Thu nhập khoảng 2.100.000đ/tháng	1,000,000			
TỔNG CỘNG							23,500,000			<i>Phạm</i>

số tiền bằng chữ: hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn

GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Chi

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2017

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thủy Duyên

Nguyễn Thị Thủy Duyên